



สารคดีศาสตร์

ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



บันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ทำบันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) กับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ระหว่าง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย รองศาสตราจารย์มาลีนี จุฑาปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงนาม กับ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ดร.พีระพงษ์ พันธุ์พินิจ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิद्याการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้การพัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา



ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์คำจันทร์ ร่มเย็น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ ได้จัด “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเอนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชณี กุลทานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีหัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทั้ง 12 สาขาวิชามาให้กำลังใจ และมีรุ่นพี่ที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ โครงการนี้ได้จัดเป็นประจำทุกปี ในการเปิดภาคการศึกษาใหม่ด้วยคณะครุศาสตร์ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรมมีคุณภาพ และเป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะครุศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฐมนิเทศบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้สึกอบอุ่น คั่นเคย และเป็นมิตรภาพที่ดีงาม ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี รู้รักสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และเพื่อนสู่เพื่อน และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจและการปรับตัวของนักศึกษาใหม่ในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข



“ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 4(สาขาวิชาชีพครู)”



ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆารองคมนตรีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 180 คน ที่ได้สมัครสอบคัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลีณี จุฑาปะมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเอนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“สัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู”

ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู จัดโครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พจน์ กุลพานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีและเป็นเกียรติเปิดงาน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 จำนวน 579 คน ที่ได้ไปปฏิบัติการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมในเรื่องการจัดการศึกษา ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย การจัดการสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมวิชาวัดดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“ประชุมคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561”



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.พจน์ กุลพานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมคณาจารย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลีณี จุฑาปะมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิชัยการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“เราทำความดีด้วยหัวใจ”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.พจน์ กุลพานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จัดอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 10 อาคาร 19 และ อาคารสำนักงานบดีคณะครุศาสตร์ วัดธรรมสมบูรณ และโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์



ปรัชญา

“ผลិតครุดี มีความรู้ เป็นผู้นำเทคนิควิธี มีศรัทธาในวิชาชีพครู”

วิสัยทัศน์

“คณะครุศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพ และเป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง”

คุณลักษณะนักศึกษา คณะครุศาสตร์

“เก่ง ดี มีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”